

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

BIỂU 20
THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học
(Tính đến 31 tháng 08 năm 2017)

PHẦN I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Ngành: Toán học - Mã ngành: D460101

STT	Nội dung	Chia theo các hệ đào tạo và các chuyên ngành đào tạo			
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học	Cao đẳng
I	Điều kiện tuyển sinh			<p>1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.</p> <p>2. Phương thức tuyển sinh: chi tiết tại website: tuyensinh.tnus.edu.vn Năm 2017, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh theo 2 phương thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT (2 học kỳ lớp 12) cho tất cả các ngành. Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT. + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên. + Tổng điểm trung bình 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 36,0 điểm trở lên (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển). <p>3. Đào tạo theo nhu cầu xã hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo trình độ đại học cho các tỉnh từ Quảng Bình trở ra theo yêu cầu các tỉnh, thông qua hợp đồng với UBND các tỉnh và các cấp tương đương. - Điều kiện tuyển sinh: Toàn quốc - Hình thức tuyển sinh: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia hoặc xét tuyển theo học bạ THPT hoặc thi tuyển sinh theo Quy định của Bộ GD&ĐT, ĐH Thái Nguyên 	
II	Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện			<p>Chương trình đào tạo ban hành theo Quyết định số 814/QĐ-ĐHKH ngày 11/09/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành bộ chương trình giáo dục Đại học hệ chính quy và Liên thông</p>	
III	Yêu cầu về thái độ học tập của người học			<ul style="list-style-type: none"> - Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; - Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; - Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, hòa đồng; - Có ý thức và năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn;- <p>Đảm bảo đủ sức khỏe phục vụ học tập và công tác;</p>	

